



## บันทึกข้อความ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขที่ 1138-
วันที่ 28 เม.ย. 2558
เวลา 14.46

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 42049

ที่ ศธ 0514.17.7/ว.27

วันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2593/2558

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอแจ้งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2593/2558 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกิตติ์ เจริญโนนปัจจัย)

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์



คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ 2593 / 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การประสานงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และสร้างเครือข่ายเพื่อประสานงานด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้เป็นช่องทาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่ม/ปรับ ทักษะพื้นฐาน รวมถึงให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ใช้ในการพัฒนาดูแล รักษา ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นประธานคณะกรรมการ
3	นายสุชาติ จุฑารัตน์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นรองประธานคณะกรรมการ
4	นายมงคล เต็งรุ่งโรจน์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นรองประธานคณะกรรมการ
5	นายกิตติพันธ์ ศรีศักดิ์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการ
6	นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการ
7	นางสาวพัชราภรณ์ จิรานูวัฒนวงษ์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการ
8	นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร	คณะเกษตรศาสตร์	เป็นกรรมการ
9	นายเศรษฐวิทย์ กิรติชัยเศรษฐ	คณะทันตแพทยศาสตร์	เป็นกรรมการ
10	นายทรงเดช ทวีพร	คณะเทคนิคการแพทย์	เป็นกรรมการ
11	นายประทีป เทวงษา	คณะเทคโนโลยี	เป็นกรรมการ
12	นายชาญวิทย์ แซ่ไคว่	คณะนิติศาสตร์	เป็นกรรมการ
13	นางสาวอัญธิมา เปรมเกิด	คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นกรรมการ
14	นางสาวสรวงสุดา คงมัน	คณะแพทยศาสตร์	เป็นกรรมการ
15	นายสินไชย เงินคุณดั่ง	คณะเภสัชศาสตร์	เป็นกรรมการ
16	นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เป็นกรรมการ
17	นายสัมฤทธิ์ มัสณะ	คณะวิทยาการจัดการ	เป็นกรรมการ
18	นายอนันต์ คำลิม	คณะวิทยาการจัดการ	เป็นกรรมการ
19	นายภิญโญ อางสาลี	คณะวิทยาศาสตร์	เป็นกรรมการ
20	นายปิยณัฐ โสภาศุภวัตร	คณะวิทยาศาสตร์	เป็นกรรมการ
21	นางสาวพัชราพร ด้านธนธรณ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เป็นกรรมการ
22	นายโสภณ พรหมโสดา	คณะศึกษาศาสตร์	เป็นกรรมการ
23	นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	เป็นกรรมการ
24	นายยรรยง วังปรีชา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	เป็นกรรมการ
25	นายศรศักดิ์ อูระ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	เป็นกรรมการ

26	นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตร	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	เป็นกรรมการ
27	นายโมฆิต จำรัสลาภ	วิทยาลัยนานาชาติ	เป็นกรรมการ
28	นายวีรวัฒน์ สุตหา	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ	เป็นกรรมการ
29	นายชานนท์ อรรถนิตย	วิทยาเขตหนองคาย	เป็นกรรมการ
30	นายทวีศักดิ์ พุฒิสันติกุล	วิทยาเขตหนองคาย	เป็นกรรมการ
31	นายจตุพล โพธิ์คำพก	วิทยาเขตหนองคาย	เป็นกรรมการ
32	นายมนตรี โคตะวี	วิทยาเขตหนองคาย	เป็นกรรมการ
33	นายประหยัด สืบเมืองชัย	ศูนย์บริการวิชาการ	เป็นกรรมการ
34	นายสมโภชน์ พิมพ์พงษ์ต่อน	สำนักวิทยบริการ	เป็นกรรมการ
35	นายภาณุวัฒน์ อุทัยบาล	สำนักวิทยบริการ	เป็นกรรมการ
36	นายอดิศานต์ ศรีรัตนประพันธ์	สำนักทะเบียนและประมวลผล	เป็นกรรมการ
37	นายวิญญู สาสุนันท์	สำนักทะเบียนและประมวลผล	เป็นกรรมการ
38	นายกอปรพล ชัยเดชทยากุล	สำนักงานผู้อำนวยการอธิการบดี	เป็นกรรมการ
39	นายคณินท์ อุซชิน	กองการเจ้าหน้าที่	เป็นกรรมการ
40	นางสาวเนตรนภา โสดาดี	กองกิจการนักศึกษา	เป็นกรรมการ
41	นายภาสพันธ์ จิโนทา	กองกลาง	เป็นกรรมการ
42	นายสุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์	กองคลัง	เป็นกรรมการ
43	นายวันชัย ปานพิมพ์	กองบริหารงานวิจัย	เป็นกรรมการ
44	นางสาวสุธาสินี หวังหมู่กลาง	กองแผนงาน	เป็นกรรมการ
45	นายสาชิน ชาวไชยมหา	กองวิเทศสัมพันธ์	เป็นกรรมการ
46	นายชุมพร พารา	กองสื่อสารองค์กร	เป็นกรรมการ
47	นายเสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมา	กองอาคารและสถานที่	เป็นกรรมการ
48	นางสาวกรรณิการ์ เชื้อกลาง	สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน	เป็นกรรมการ
49	นางสาวสุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล	สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เป็นกรรมการ
50	นางวรารัตน์ แสงแก้ว	สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา	เป็นกรรมการ
51	นายคมสัน พันธุ์ชัยเพชร	สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ	เป็นกรรมการ
52	นายเฉลิมเกียรติ ศรีละภูล	สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร	เป็นกรรมการ
53	นายปรีดี ศรีตระกูล	สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	เป็นกรรมการ
54	นายระบิล ภักดีผล	สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน	เป็นกรรมการ
55	นายชัชวาลย์ คำสวาท	สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน	เป็นกรรมการ
56	นายจักรินทร์ ศิลารัตน์	สำนักงานศึกษาทั่วไป	เป็นกรรมการ
57	นางสาวอัจฉรา ธานีกุล	สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	เป็นกรรมการ
58	นางสาวสุวรรณี การฟุ้ง	สถาบันขงจื้อ	เป็นกรรมการ
59	นายณัฐพล แก้วมาตย์	สถาบันภาษา	เป็นกรรมการ
60	นายศุภณัฐ เศรษฐพงษ์กร	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นกรรมการ
61	นายพรศักดิ์ กลมินทร์	ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	เป็นกรรมการ
62	นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการ
63	นายมงคล ตัญยโชติ	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการ
64	นายปิติ ไฉฉวนสุวรรณ	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการ
65	นางสาวสุรนุช สัพโส	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการ
66	นางอรอุมา แอมนนท์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการและเลขานุการ
67	จ.ส.อ. อาวุธ รื่นภาคพจน์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการและเลขานุการ
68	นางสาวสุภัคสินี ชินกร	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
69	นายภัทรพล จันทรวิชัย	ศูนย์คอมพิวเตอร์	เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ประสานงาน ประสานการเชื่อมโยงข้อมูล วางแผนการพัฒนา ร่วมพัฒนาและกำกับติดตามผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้งของส่วนกลางและของหน่วยงานที่สังกัด
2. บริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่ม/ปรับทักษะพื้นฐานรวมถึงให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ทั้งในส่วนของ คณะกรรมการและผู้ใช้งาน
3. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558



(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น